



## วันฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร

(วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020)

**พี่น้องที่รัก** วันนี้เราฉลองเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งในชีวิตของพระเยซูเจ้า นั่นคือ การที่พระนางมารีย์และนักบุญโยเซฟได้นำพระองค์ไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่พระเจ้าในพระวิหาร ตามธรรมเนียมปฏิบัติของโมเสสหลังจากบุตรชายคนแรกเกิดได้ 40 วันแล้ว บิดามารดาต้องนำเขาไปถวายแด่พระเจ้าในพระวิหารและในเวลาเดียวกันผู้เป็นมารดาจะต้องทำพิธีชำระมลทินด้วย (เทียบ ลนต 12:1-8) พระนางมารีย์และนักบุญโยเซฟได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมนี้ และเพื่อไถ่พระกุมารคืนจากพระเจ้า ท่านทั้งสองได้ถวายนกเขาหนึ่งคู่เป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์ การถวายนกเขาแทนลูกแกะถือว่าเป็นการถวายเครื่องบูชาของคนยากจนในสมัยนั้น ในโอกาสเดียวกันพระบิดาเจ้าสวรรค์ก็ได้ทรงแนะนำตัวพระบุตรสุดที่รักของพระองค์ให้มนุษย์ชาติได้รู้จักผ่านทางบทเพลงของสิเมโอนที่เราเพิ่งได้ฟังในพระวรสารวันนี้

สิเมโอนเป็นคนชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้า ท่านได้เฝ้าคอยพระเมสสิยาห์ตลอดชีวิตที่ผ่านมาของท่าน พระจิตของพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านและทรงยืนยันกับท่านว่า **“ท่านจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้”** (ลก 2:26) ในวันนั้นพระจิตเจ้าได้ส่องสว่างจิตใจท่านและทำให้ตระหนักว่าเวลานี้พระเมสสิยาห์ซึ่งท่านได้เฝ้ารอคอยเป็นเวลานานแสนนานนั้นบัดนี้ประทับอยู่ในพระวิหารแล้ว ท่านจึงรีบเข้าไปหาสมาชิกครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามคนและรับพระกุมารมาอุ้มไว้พร้อมกับประกาศว่าพระกุมารผู้ทรงอยู่ในอ้อมแขนของท่านนั้นเป็น **“องค์พระผู้ช่วยให้รอดพัน”** (ลก 2:30) สำหรับนานาชาติ สิเมโอนทราบดีว่าความรอดพันที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับอับราฮัม บรรพบุรุษของท่านเวลานี้กลายเป็นความจริงแล้วในพระเยซูเจ้า ผู้เสด็จมาเพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ให้รอดพ้น ในพระเยซูเจ้าบาปของมวลมนุษย์ได้รับการอภัยและทุกคนกลายเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม ภารกิจแห่งการช่วยให้รอดพันนี้จะสำเร็จไปผ่านทาง การสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขน

นอกจากการเป็น **“องค์พระผู้ช่วยให้รอดพัน”** แล้ว พระเยซูเจ้ายังทรงเป็น **“แสงสว่าง”** (ลก 2:32) ที่ส่องแสงแก่นานาชาติ พุทธอีกอย่างหนึ่งคือ พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างส่องโลกนั่นเอง ในพระคัมภีร์ **“แสงสว่าง”** เป็นคำที่ถูกนำมาใช้เพื่อหมายถึง **“ชีวิต”** หรือ **“ความจริง”** เพราะฉะนั้น เราสามารถกล่าวได้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นชีวิตของโลก พระองค์ทรงเป็นความจริงที่ช่วยมนุษย์ชาติให้รอดพ้นและความรักที่เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปไนจิตใจของเรา ยิ่งกว่านั้น พระองค์ยังทรงเป็นแสงสว่างที่ส่องทางชีวิตของเราแต่ละคนด้วย พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างและเป้าหมายของชีวิตเรา ชีวิตของเราควรสะท้อนชีวิตของพระเยซูเจ้าที่อยู่ในตัวเราให้คนอื่นได้เห็น ถ้าเราแต่ละคนมีพระองค์เป็นแสงสว่างนำทางชีวิต เราไม่มีสิ่งใดที่ต้องหวาดกลัว เพราะเราสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะมีชีวิตที่มีความสุขอย่างแน่นอน

อันที่จริง พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาไม่เพียงแค่ว่าพระองค์เป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตของเราเท่านั้น แต่ทรงต้องการให้เราแต่ละคนเป็นแสงสว่างให้แก่กันและกันและแก่มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ด้วย **“ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก”** (มธ 5:14) แล้วเราจะสามารถเป็นแสงสว่างส่องโลกได้อย่างไร? ในสารสันเกี่ยวกับสหัสวรรษใหม่ที่ออกในปี ค.ศ. 2000 นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาได้ทรงกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในตอนหนึ่งว่า **“โดยแก่นแท้แล้ว ความศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนประกอบด้วยความเป็นแสงสะท้อนความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ซึ่งฉายแสงบนพระพักตร์ของพระคริสตเจ้า”** ดังนั้น เพื่อเราแต่ละคนจะสามารถเป็นแสงสว่างสำหรับคนอื่นได้ ก่อนอื่นหมดเราต้องมีพระเยซูเจ้า องค์แห่งความสว่าง ประทับอยู่ในตัวเราเสียก่อน พระองค์ต้องเป็นศูนย์กลางและที่หนึ่งในชีวิตของเรา จากนั้นเราจึงจะสามารถแบ่งปันพระองค์ให้กับคนอื่นที่อยู่รอบข้างเราได้ ถ้าจะเปรียบเทียบตัวเราคงไม่ต่างจากดวงจันทร์ โดยธรรมชาติแล้วดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แต่ที่เราเห็นแสงสว่างสีขาวนวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนวันเพ็ญนั้น เป็นแสงสว่างที่ดวงจันทร์สะท้อนแสงสว่างจากดวงอาทิตย์อีกต่อหนึ่ง ในทำนองเดียวกัน ชีวิตทั้งครบของเราต้องเป็นการสะท้อนแสงแห่งชีวิตและความจริงของพระเยซูเจ้า พระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่เพียงผู้เดียวของเรา ถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้ เราทุกคนที่อยู่ที่นี่สามารถเป็น **“แสงสว่างส่องโลก”** ตามพระประสงค์ของพระเยซูเจ้าได้อย่างแน่นอน ผลที่ตามมาคือ เราจะกลายเป็นคนกลางที่นำผู้อื่นให้มารู้จัก รัก และเชื่อในพระเยซูเจ้า พร้อมทั้งเป็นมโนธรรมให้กับสังคมที่เราเป็นส่วนหนึ่งอีกด้วย

บทเรียนสำคัญอีกประการหนึ่งที่เราได้จากแบบอย่างของสิเมโอนในพระวรสารวันนี้คือ อันดับแรก เราแต่ละคนต้องตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าในท่ามกลางเราเสียก่อน พระองค์อาจจะปรากฏองค์ในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึง เราอาจจะพบพระองค์ในรูปของเด็กเล็กๆ คนหนึ่ง หรือของวัยรุ่น หรือของผู้ใหญ่ หรือของคนยากจนทั้งหลาย เราต้องรู้จักพระองค์ให้ได้ จากนั้น เราต้องพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทำให้อื่นๆ ได้รู้จักพระองค์เหมือนที่เรารู้จัก

**พี่น้องที่รัก** เป็นเวลาหลายปีมาแล้ว พระศาสนจักรของเราถือว่าวันฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหารเป็นวันนักบวชสากลหรือวันผู้ถวายตัวแต่พระเจ้าด้วย เพราะฉะนั้น วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะนึกถึงบรรดานักบวชหรือผู้ถวายตัวแต่พระเจ้าเป็นพิเศษ พร้อมกันนี้ให้เราแต่ละคนอธิษฐานภาวนาเพื่อกระแสน้ำเรียกการเป็นพระสงฆ์ นักบวชทั้งชายและหญิงรวมทั้งฆราวาสแพร่ธรรมทุกคนด้วย เหมือน สิเมโอน ให้เราต้อนรับพระเยซูเจ้าเข้ามาในดวงใจของเราเพื่อจะรับผลแห่งความยินดีที่รู้ว่าความรอดพ้นได้มาถึงเราแล้ว ขอแสงสว่างของพระเยซูเจ้า องค์พระผู้ช่วยให้รอดพ้นของเรา ขจัดความมืดมนให้หมดไปจากจิตใจเราและนำสันติสุขมาสู่ชีวิตของเราและประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราตลอดไป

**ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน**